



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์และกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
<p>เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ส่งเสริมสนับสนุนการเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย</p>	<p>๑ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวนมีศักยภาพในการทำงานและมีการพัฒนามากขึ้น</p>	<p>บุคลากรมีระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ของจำนวนผู้ประเมิน)</p>	
<p>กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย</p>			

๒.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์และกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
<p>เป้าประสงค์ที่ ๒ ส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว</p>	<p>ประชาชนรักษาธรรมชาติเชิงนิเวศและลำคลองเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและรองรับนักท่องเที่ยว</p>	<p>ประชาชนศึกษาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / เชิงสุขภาพ มีศักยภาพ และสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ของจำนวนผู้ประเมิน)</p>	
<p>กลยุทธ์ที่ ๒.๔ พัฒนา ส่งเสริม พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่</p>			
<p>เป้าประสงค์ที่ ๓ สร้างระบบการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการคุ้มครองดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์เมือง</p>		<p>ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ให้เกิดการพัฒนายั่งยืน รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ของจำนวนผู้ประเมิน)</p>	
<p>กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ๒.พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ</p>			

๓.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์และกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
เป้าประสงค์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประหยัดพลังงาน	ประชาชนในตำบลสร้างอาชีพและเป็นสินค้าประจำท้องถิ่น เป็นรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนแก้ไขปัญหาความยากจน	ชุมชน มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพื่อการบริโภคโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ของจำนวนผู้ประเมิน)	
กลยุทธ์ที่ ๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคมและงานสวัสดิการสังคม			
เป้าประสงค์ที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างอาชีพ และรายได้ของประชาชนตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง		การสร้างอาชีพจากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในชุมชน เพื่อการรายได้เพื่อการดำรงชีพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ของจำนวนผู้ประเมิน)	
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม SME			

๔.การพัฒนาด้านสังคม

เป้าประสงค์และกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
เป้าประสงค์ที่ ๖ พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ	เสริมสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนมีความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดสนับสนุนกีฬาหรือกิจกรรมในชุมชน	คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ของจำนวนผู้ประเมิน)	
กลยุทธ์ที่ ๔.๗ เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน			
เป้าประสงค์ที่ ๗ เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน		สร้างสังคมให้มีประสิทธิภาพเพื่อประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ของจำนวนผู้ประเมิน)	

<p>เป้าประสงค์ที่ ๘ ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น</p>		<p>เยาวชนได้พัฒนาด้าน การศึกษามีประสิทธิภาพ มากขึ้นประชาชนมีศักยภาพ ในการเรียนรู้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ของ จำนวนผู้ประเมิน)</p>	
<p>กลยุทธ์ที่ ๕.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และ การปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>			

๖. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

เป้าประสงค์และกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
<p>เป้าประสงค์ที่ ๙ ดูแลระบบสาธารณสุขปโภคและ สาธารณสุขการ ให้ได้มาตรฐานและ เพียงพอต่อความต้องการของ ประชาชน</p>	<p>ประชาชนได้รับระบบ สาธารณสุขปโภคที่ทั่วถึงเพียงพอใน ชุมชนและแก้ไขปัญหาาระบบ สาธารณสุขปโภค</p>	<p>ระบบคมนาคมมี ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชน รองรับการขยายตัวของเมือง ในอนาคต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ของ จำนวนผู้ประเมิน)</p>	
<p>กลยุทธ์ที่ ๖.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ท่อ ระบายน้ำ ทำเทียบเรือ ระบบการ จัดการขยะและระบบบำบัดน้ำเสีย และซ่อมแซม ปรับปรุงระบบ สาธารณสุขปโภคที่ได้รับความเสียหาย จากสาธารณภัยจากรีตประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น</p>			

